

PET Lover

by **JerHigh**

Feed me with love

THE PERFECT MATCH

★ ดิว ★
พินพ็อง อีรานน

อาการ “สูญเสียน้ำ” ในสุนัข



“อาการสูญเสียน้ำในสุนัข” เกิดขึ้นเมื่อร่างกายของสุนัขขับน้ำออกมา มากกว่าปกติ โดยทั่วไปแล้วจะเกี่ยวกับการเสียทั้งน้ำและอิเล็กโทรไลต์ ซึ่งมีสารอย่างโซเดียมคลอไรด์ และโพแทสเซียม การเกิดสูญเสียน้ำในร่างกายมากอาจจะเป็นสาเหตุทำให้สุนัขเกิดอันตรายได้

เมื่อมีน้ำให้ร่างกายใช้งานไม่เพียงพอ ของเหลวในเซลล์ร่างกาย จะถูกนำมาใช้แทน ทำให้เซลล์ขาดน้ำ นำไปสู่อาการขาดน้ำ ทั้งนี้ ความรุนแรงของอาการสูญเสียน้ำนั้นจะขึ้นอยู่กับความต้องการน้ำของร่างกายเป็นสำคัญ การสูญเสียน้ำสามารถเกิดขึ้นจากการทานอาหารและน้ำไม่เพียงพอ หรือการที่ร่างกายขับน้ำออกมามากผิดปกติ เนื่องจากอาการเจ็บป่วยและร่างกายได้รับบาดเจ็บ

สัญญาณเตือน

สัญญาณของอาการขาดน้ำนั้น ประกอบไปด้วย ผิวหนังขาดความยืดหยุ่น แห้ง ซึมเศร้า ตาลึกโบ๋ เหงือกแห้ง หัวใจเต้นเร็ว และส่งผลให้เส้นเลือดฝอยในร่างกายทำงานผิดปกติ ลำเลียงเลือดจากเส้นเลือดดำไปเส้นเลือดแดงได้ช้า

การวินิจฉัย

ในการทดสอบว่าสุนัขของคุณมีอาการสูญเสียน้ำหรือเปล่านั้น

สามารถทำได้ง่ายๆ โดยการทดสอบความยืดหยุ่นของผิวหนัง โดยใช้นิ้วมือกดลงไปที่ยูวี่นึ่ง ถ้าหากผิวหนังคืนกลับมาในสภาพปกติอย่างรวดเร็ว แสดงว่าน้องหมาของคุณไม่เป็นอะไร แต่ถ้าไม่เป็นแบบนี้ นึ่งผิวหนังคืนตัวช้า นึ่งแสดงว่าน้องหมาอาจจะมีอาการผิดปกติเข้าให้แล้ว



เมื่อคุณลองทำตามวิธีเบื้องต้นแล้ว และพบความผิดปกติ ควรรีบพาสุนัขไปพบสัตวแพทย์ จากนั้นคุณหมอมอาจตรวจเลือด ตรวจดูเซลล์ เพื่อหาความผิดปกติ รวมทั้งตรวจปัสสาวะเพื่อดูว่าอาการสูญเสียน้ำนั้นส่งผลกระทบต่อไตหรือเปล่า

การรักษา

การรักษาอาการสูญเสียน้ำก็ต้องให้น้ำเข้าไปในร่างกายสุนัข แต่ในสัตว์ที่ป่วยมากๆแล้ว เขาอาจจะไม่สามารถทานน้ำเข้าไปเองได้โดยตรง บางครั้งจึงอาจจะต้องมีการให้น้ำเกลือแทน เช่นนี้ทางที่ดีที่สุดในการรักษาก็คือ ให้อยู่ในความดูแล

ของสัตวแพทย์ เมื่อมีของเหลวเข้าไปในร่างกายทดแทนส่วนที่ขาดไปได้มากเพียงพอแล้ว ร่างกายก็จะค่อยๆ ดีขึ้นอย่างช้าๆ

ดูแลและป้องกัน

ในการดูแลสุนัขที่มีอาการสูญเสียน้ำ ทางเดียวที่ทำได้ก็คือเมื่อสุนัขมีอาการ คุณควรรีบพาเขาไปพบสัตวแพทย์โดยทันที และหลังจากที่พาเขากลับมาบ้านแล้ว ควรทำตามคำแนะนำที่คุณหมอให้อย่างเคร่งครัด ในสุนัขบางตัวคุณอาจจะฉีดยาให้เขาเองได้ แต่ต้องขึ้นอยู่กับคำแนะนำของคุณหมอเป็นสำคัญ

คุณต้องแน่ใจว่าน้องหมาของคุณทานอาหารและน้ำอย่างปกติ ซึ่งนั่นเป็นวิธีการที่ดีที่สุดไม่ให้เกิดอาการสูญเสียน้ำเกิดขึ้น ถ้าเกิดขึ้นแล้วก็ต้องรักษาอย่างรวดเร็วที่สุด แล้วทุกอย่างก็จะค่อยๆ ดีขึ้น

ข้อมูลเชิงลึก

อาการสูญเสียน้ำอาจเกิดจากสาเหตุของการเจ็บป่วยหลายอย่าง รวมทั้งความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับร่างกาย โดยสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วนหลักๆคือ ลดการรับน้ำเข้าสู่ร่างกาย และเพิ่มการสูญเสียน้ำ

สำหรับการลดรับน้ำเข้าสู่ร่างกายนั้นจะเกิดขึ้นเมื่อร่างกายเริ่มรู้ตัวว่าต้องการน้ำเพื่อเข้าไปหล่อเลี้ยง แต่เมื่อไม่สามารถทำตามที่ร่างกายเรียกร้องได้ อาการสูญเสียน้ำเลยเกิดขึ้น ถ้าหากสุนัขไม่ทานอาหาร



หรือดื่มน้ำอย่างเพียงพอ เพราะว่าโรคภัยไข้เจ็บ เช่นนี้คุณควรให้ความสนใจ เอาใจใส่น้องหมาให้มากยามที่เขาป่วย ดูว่าเขาทานอาหารและดื่มน้ำมากพอหรือเปล่า จานน้ำพร้อมหลอดบ้างไหม

ในกรณีของการเพิ่มการสูญเสียน้ำนั้น มักเกิดขึ้นกับน้องหมาที่ป่วยแล้วมีการอาเจียนหรือท้องเสียเข้าร่วม ทำให้สูญเสียน้ำมากกว่าปกติ ในสุนัขที่ป่วยเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับไตนั้น อาจจะทำให้เขาปัสสาวะมากและบ่อย ซึ่งนำไปสู่การสูญเสียน้ำได้เช่นกัน

สุนัขต้องดื่มน้ำเท่าไร ถึงจะพอเพียงในแต่ละวัน

เจ้าของสุนัขส่วนใหญ่มักเตรียมน้ำไว้ในจำนวนมากพอเท่าที่สุนัขของพวกเขาอยากกินเข้าไป แต่การสังเกตปริมาณน้ำที่พอเหมาะนั้นสามารถช่วยในการปรับปรุงสุขภาพของสุนัข ป้องกันไม่ให้เกิดการเจ็บป่วย เพราะการดื่มน้ำที่น้อยเกินไปไม่เป็นผลดี นำไปสู่การคายน้ำในสุนัข นิวไนต์ อวัยวะล้มเหลว ขณะเดียวกันการดื่มน้ำที่มากเกินไป จะทำให้กระเพาะอาหารขยายตัวจนผิดสมดุลกับอิล็คโทรไลต์ในร่างกาย ก่อให้เกิดภาวะน้ำเป็นพิษได้ การจะดูว่าปริมาณแค่ไหนถึงพอเหมาะขึ้นปัจจัยอย่างเช่น

1 ขนาด โดยเฉลี่ยควรให้น้ำ 1 ออนซ์ต่อ 1 กิโลกรัมของน้ำหนักตัว ถ้าสุนัขหนัก 20 กิโลกรัมก็ราว 20 ออนซ์

2 อาหาร มีส่วนสำคัญในการบริโภคน้ำของสุนัข ถ้าคุณให้อาหารแห้ง เขาจะต้องการน้ำน้อยกว่าอาหารกระป๋อง นอกจากนี้ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีส่วนผสมเช่น โซเดียม มันจะทำให้สุนัขมีความกระหายน้ำมากขึ้น

3 อายุ ลูกสุนัขมีความต้องการน้ำครึ่งถ้วยทุกสองชั่วโมง แต่ในสุนัขที่อายุมากคุณต้องตรวจสอบด้วยพฤติกรรมตามธรรมชาติของเขา

4 การออกกำลังกาย คุณควรเตรียมขวดน้ำสะอาดให้พร้อม

เตรียมคำตอบเวลาพบคุณหมอ

ประวัติของสุนัขเป็นเรื่องสำคัญมาก เป็นเรื่องที่เจ้าของสุนัขต้องตอบให้ได้ เพราะสัตวแพทย์จะสอบถามเพื่อนำมาประกอบการวินิจฉัยโรค เช่นนี้คุณเจ้าของควรเอาใจใส่ในพฤติกรรมของสุนัขให้มาก ทั้งนี้คำถามที่คุณหมอมักจะถามก็มีดังนี้

- พฤติกรรมการทานอาหารและน้ำของสุนัข
 - การอาเจียนและท้องเสียของสุนัขมีหรือไม่มี
 - สุนัขปัสสาวะมากและบ่อยกว่าปกติหรือเปล่า
 - มีน้ำลายไหลเยอะไหม
 - นานแค่ไหนแล้วที่สุนัขป่วย หรือมีท่าทางที่ไม่สู้ดี
- เจ้าของสุนัขต้องให้ข้อมูลกับคุณหมอให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพราะข้อมูลดังกล่าวมีผลอย่างมากในการตรวจวินิจฉัยโรค



เสมอ เขาจะต้องได้ดื่มน้ำทันทีที่ต้องการ หากอากาศร้อน ควรใส่ก้อนน้ำแข็งให้เขาเล็กน้อยเพื่อลดอุณหภูมิในร่างกาย

5 สภาพอากาศ เป็นอันเข้าใจกันดีว่าในฤดูร้อน สุนัขจะมีความต้องการน้ำเพิ่มขึ้นกว่าปกติ

6 ยารักษาโรค ขอคำแนะนำจากสัตวแพทย์เพื่อดูถึงความจำเป็นที่จะต้องลดหรือเพิ่มการดื่มน้ำในสุนัขขณะที่ทำการรักษาด้วยตัวยา

กังกาย

แม้ว่าน้องหมาจะอาการดีขึ้นหลังจากการสูญเสียน้ำแล้ว แต่ก็ห้ามละเลย ควรตรวจร่างกายของเขาให้ละเอียดเพื่อหาความผิดปกติที่อาจจะตามมา คอยตรวจสอบว่าสุนัขทานอาหารและน้ำได้อย่างปกติหรือไม่ ถ้าหากพบสัญญาณเตือนว่าน้องหมามีอาการจะป่วย ควรพาเขาไปพบสัตวแพทย์ทันทีเหนือสิ่งอื่นใด ความรักและความเอาใจใส่ของคุณคือสิ่งที่จะช่วยสุนัขยามที่เขาเจ็บป่วยได้ดีไม่แพ้ยานานใดๆ



Flexi-Fix

Dog Treats with Glucosamine & Chondroitin

Made with Real Chicken Meat

Sun

" ยับยั้งการอักเสบของข้อเสื่อม "

Mon

ทำจากเนื้อไก่แท้ๆ เสริม **Glucosamine** และ **Chondroitin** ซึ่งเป็นสารอาหารที่จำเป็นต่อการสร้างกระดูกอ่อนและรักษากระบวนการสังเคราะห์ของกระดูกอ่อนให้เป็นปกติ รวมทั้งกระตุ้นการผลิต น้ำเลี้ยงบริเวณข้อต่อ เพื่อช่วยลดการเสียดสีระหว่างการเคลื่อนไหว

Tue

Wed

Thu

Fri

Sat

รับประทานเจอร์โฮ เฟลิกซ์ ฟิกซ์ เป็นประจำทุกวัน จะช่วยบำรุงกระดูก และข้อต่อให้แข็งแรง ลดความเสี่ยงของโรคข้อเสื่อม บรรเทาอาการปวดอักเสบข้อต่อจากข้อเสื่อม



กลูโคซามีน
สารอาหารที่จำเป็นต่อการสร้างกระดูกอ่อน กระตุ้นการผลิตน้ำเลี้ยงบริเวณข้อต่อ เพื่อช่วยลดการเสียดสีระหว่างการเคลื่อนไหว

คอนดรอยติน
สารอาหารที่จำเป็นต่อการสร้างกระดูกอ่อน ยับยั้งเอนไซม์ที่ทำลายกระดูกอ่อนในข้อต่อ



จำหน่ายแล้ววันนี้...
โรงพยาบาลสัตว์และคลินิกทั่วประเทศ



ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
(Call Center 02-673-2277)



This A Pet

จำลองที่ออกอิตอยู่บนแฟนฟลิบแห่ง ลอว์ก ดีสนีย์ เรียกความเอ็นดูจากพวกทัวลัน ด้วยลักษณะทางกายภาพที่โดดเด่นและน่าจดจำ คือ ลายจุดที่ประปรายไปทั่วทั้งตัวนั่นเอง

เดิมที ดัลเมเชียน (Dalmatian) เป็นสายพันธุ์ที่มีถิ่นกำเนิดในยุคควิคตอเรีย ประเทศโครเอเชีย มีชื่อเสียงในการคุ้มกันกองคาราวานและวิ่งตามรถม้าของผู้ดีในยุคนั้น นอกจากนี้ยังเคยถูกใช้คุมฝูงวัวและเกวียนในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 จะพบเห็นได้ตามรถดับเพลิง อีกทั้งยังเป็นสุนัขที่ใช้ในการแสดงต่างๆ รวมถึงกีฬาปล้ำสัตว์อีกด้วย

ลูกสุนัขเมื่อแรกเกิดนั้นจะมีสีขาวทั้งตัว และจะเริ่มเห็นจุดสีดำเมื่อมีอายุประมาณ 2 สัปดาห์ บางตัวอาจมีลายมากหรือน้อยแตกต่างกันไป

ดัลเมเชียนนั้นเป็นสุนัขน่ารัก เป็นมิตร ขี้เล่น แต่มีรูปร่างสง่างาม มีความคล่องตัวสูง รักเจ้าของ และต้องการการออกกำลังกายมาก

ด้วยความที่เป็นสุนัขขนสั้น จึงไม่ต้องการการดูแลเรื่องการตัดแต่งขนมากนัก เพียงแค่แปรงกระตุ้นต่อมน้ำมันได้ขนให้ดูเงางามก็เพียงพอ เพราะสุนัขสายพันธุ์นี้มีความเสี่ยงต่อโรคผิวหนังค่อนข้างมาก

อีกเรื่องที่ต้องระวังคือ ดัลเมเชียนมีความตื่นตัวสูง ต้องคอยฝึกให้เขาเชื่อฟังคำสั่ง รวมทั้งพาไปออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ และให้อยู่ในที่ที่มีรั้วรอบขอบชิด

POPKA DOG is "Dalmatian"



ตา อยู่ห่างกันพอประมาณ ขนาดปานกลางและมีลักษณะกลม ตาสีน้ำตาลหรือสีน้ำเงิน ตายิ่งเข้มยิ่งดี

ศีรษะ มีความสมดุลกับร่างกาย มีความยาวพอสมควร ผิวหนังไม่หย่อน

หู ระดับเดียวกับก้นกับยอดของกะโหลกศีรษะ

หาง ต่อจากเส้นหลังอย่างธรรมชาติ ไม่มีการตัดหาง หางชูขึ้นเล็กน้อย แต่ไม่ม้วน

จมูก สีดำในสุนัขที่มีจุดสีดำและสีน้ำตาล

พิน ขาวสะอาด เป็นลักษณะแบบขบกรรไกร ปาก ปิดสนิท ริมฝีปากดำ แน่น กระชับ กระบอกปากยาว

ลำตัว ลำตัวน่องหมายาว ใกล้เคียงกับส่วนสูงจากเท้าถึงหัวไหล่ ร่างกายแข็งแรง กล้ามเนื้อได้รูปกระชับ มั่นคง ซี่โครงขยายกว้าง สนวนอกขยายกว้างไปถึงช่วงไหล่ทั้ง 2 ข้าง และจะแคบลงท้ายลำตัวช่วงบนท้าย

ขาหน้า ทั้งเท้าหน้าและเท้าหลังกลมและกะทัดรัด มีอุ้งเท้าที่หนาและมีสปริง เล็บสีดำหรือขาว ขาหลัง ต้นขาหนาใหญ่ เห็นกล้ามเนื้อเด่นชัดแข็งแรง ท่อนขาล่างยาวตรง มั่นคง

ขน ละเอียด หนา สั้น เป็นมัน สีขน แรกเกิดจะมีสีขนขาวล้วน แต่จะเกิดเป็นจุดสีดำเมื่อโตขึ้น

Where to go



รับกลิ่นไอธรรมชาติ สไตล์คันทรี ณ Swiss Sheep Farm

เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสุดฮิตไปแล้วสำหรับที่อิงแอบธรรมชาติ อาจเพราะการทำงานและอยู่ในเมืองใหญ่ทำให้หลายคนอ่อนล้า เมื่อมีวันหยุดครั้งใดก็ต้องขอแพ็คกระเป๋าเก็บสัมภาระไปสูดหายใจในดินแดนแห่งป่าเขาถิ่นบ้าง ที่นี้ก็เช่นเดียวกันด้วยเนื้อที่กว้างขวาง เบื้องหลังเป็นภูเขาสูงใหญ่ปูพื้นด้วยหญ้าสีเขียวสด และแกะน่ารักๆ ที่ดูแล้วเพลินตา Swiss Sheep Farm จึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของเมืองชะอำที่เรียกผู้สัญจรไปมาได้เป็นอย่างดี ด้วยค่าเช่าเพียง 50 บาท แต่คุณจะได้ใกล้ชิดกับฝูงแกะหลายสิบตัว ได้ขี่ม้าท่องไปในฟาร์มกว้าง ได้ทำกิจกรรมแบบครอบครัว หรือคู่รักที่งูมมือนกันเดินเล่น นอกจากนี้ก่อนออกจากฟาร์มยังมีร้านขายของน่ารักๆ ให้ซื้อป๊อปปี้กลับไปฝากเพื่อนฝูงอีกด้วย ส่วนด้านหน้า บริเวณลานจอดรถ มีร้านกาแฟให้นั่งผ่อนคลายและชื่นชมไปกับการตกแต่งสไตล์ยุโรปคันทรี ทำเอาคิดว่าอยู่ในละครที่พระเอกเป็นเจ้าของฟาร์มเลยเชียว Swiss Sheep Farm ติดถนนเพชรเกษม ก่อนถึงทางเลี้ยวเข้าชะอำ จ.เพชรบุรี มาชะอำครั้งใด อย่าลืมแวะนะคะ





รอดเพราะม៉าก์ทูกุเม้าท์

อ่านจบต้องปรบมือให้กับชายชาวออสเตรเลีย ฮีโร่ตัวจริงเสียงจริงที่ช่วยชีวิตน้องหมาด้วยการผายปอดแบบม៉าก์ทูกุเม้าท์ เหตุเกิดที่ประเทศออสเตรเลีย เรื่องราวก็มีอยู่ว่า “ซัลตี้” น้องหมาพันธุ์ฟ็อกซ์ เทอร์เรีย ผสมแจ๊ค รัสเซล วิ่งหลุดเข้ามาที่ท้องถนนซึ่งรถยนต์กำลังแล่นกันจวบจน ทันใดนั้นซัลตี้ก็ถูกรถคันหนึ่งชนเข้าอย่างจัง “สตีฟ ฮันเตอร์” ผ่านมาพบเข้ารีบวิ่งตรงไปที่น้องหมาที่นอนแน่นิ่ง ราวกับหมดลมหายใจไปแล้ว สตีฟไม่รอช้าจัดการปั๊มหัวใจ แล้วก็เปิดปากของซัลตี้ออกแล้วทำการผายปอดแบบม៉าก์ทูกุเม้าท์ให้เจ้าตูบพอซัลตี้มีอาการตอบสนอง สตีฟรีบนำส่งโรงพยาบาล และน้องหมาก็รอดปลอดภัยในที่สุด ขอขอบคุณสตีฟ ฮันเตอร์ที่ทำให้เรารู้ว่าทุกชีวิตนั้นมีค่า และปาฏิหาริย์จะเกิดได้ต้องลงมือทำ



ใช้ใจมอง

งานนี้หัวใจของคุณจะอบอุ่นขึ้น “ดัชเชส” น่าจะเป็นสุนัขตาบอดที่มีความสุขที่สุดในโลก น้องหมาสูญเสียการมองเห็นตั้งแต่ปี 2010 แต่นั่นไม่ได้ทำให้ความแจ่มของเธอลงน้อยลง ตอนนี้ น้องหมากำลังอยู่ระหว่างการทัวร์ทั่วสหรัฐอเมริกาในฐานะทูตและสุนัขบำบัดสำหรับเด็กที่เป็นออทิสติก ด้วยนิสัยที่เป็นมิตร อารมณ์ดี ง่ายเข้ากับทุกคนได้ง่าย โฟสท่าถ่ายรูปแบบไม่มีเงิน ทำให้ดัชเชสกลายเป็นน้องหมาชื่อดัง ได้รับความนิยมนำไปทุกแห่งที่เธอออกเดินทาง

เราอาจจะไม่ได้เจอตัวจริงของดัชเชส แต่แค่มองเห็นเธอก็ยิ้มได้แล้ว



น้องหมาในรถไฟใต้ดิน

ภาพนี้กลายเป็นภาพที่ฮือฮาในโซเชียลเน็ตเวิร์คของประเทศชิลี เมื่อสุนัขจรจัดตัวนี้ถูกถ่ายภาพขณะมันกำลังนอนสบายอยู่บนเก้าอี้โดยสารในรถไฟใต้ดินขณะหัวโหม่งแรงด้วยที่ผู้โดยสารในขบวนไม่มีใครกล้าปลุกหรือไล่มัน แต่ทุกคนกลับหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายภาพและแชร์ลงโซเชียลเน็ตเวิร์คกันอย่างแพร่หลาย

ท้ายที่สุดเจ้าหน้าที่ต้องไล่มันลงไปจากขบวนรถ โดยมันก็ยอมเดินออกมาแต่โดยดี แต่เมื่อเจ้าหน้าที่ปล่อยมือจากคอของมัน มันก็กลับวิ่งสวนเข้าไปในขบวนรถอีก ทำให้ชาวโลกโซเชียลได้ออกความเห็นว่ามันดูจะเป็นน้องหมาที่ฉลาดอยู่ไม่ใช่เน้อย และจากความดังของมันที่ถูกแชร์กันอย่างต่อเนื่องในโซเชียล ทำให้ตอนนี้มีคนรับมันไปอุปการะแล้ว และตั้งชื่อใหม่ให้มันว่า “Pepe Marvel”

เป็นโชคดีของน้องหมาใต้ดินเสียที่



POLICE OFFICER RESCUES ABANDONED CHIHUAHUA NURSING KITTENS

“รัก” ต่างสายพันธุ์

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นดัลลัส ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อตำรวจได้เข้าช่วยเหลือสุนัขพันธุ์ชิวาว่าสีดำตัวหนึ่งพร้อมทั้งลูกแมวเล็กๆอีก 2 ตัว หน้าสถานสงเคราะห์สัตว์ซึ่งปิดในช่วงวันหยุดเทศกาล ตำรวจให้อาหารและน้ำกับสัตว์ทั้ง 3 ตัวโดยที่ไม่รู้ว่าเจ้าตัวเล็กๆ 2 ตัวนั้นคือลูกแมว จนกระทั่งมองใกล้ๆ จึงรู้ จากนั้นเจ้าหน้าที่จึงนำทั้งสามไปส่งยัง Paw Patrol องค์การการกุศลเพื่อช่วยเหลือสัตว์ ซึ่งพบว่าชิวาว่าไม่ยอมอยู่ห่างลูกแมวทั้งสองตัวอีกเลย



THE PERFECT MATCH

★ดาว★
พิมพ์ทอง วชิราคม

ไปแล้วกับละครซีรีส์ทั้ง 5 เรื่องสุดฮิตทางช่อง 3 “สุภาพบุรุษจุฑาเทพ” และเมื่อพูดถึงความฮอตของละครซีรีส์สุภาพบุรุษจุฑาเทพ ตอน **คุณชายรัชชานนท์** ที่นอกจากจะทำให้ บอม-ธนิช มบุญศิลป์ พระเอกของเรื่อง กลายเป็นขวัญใจสาวๆก่อนประเทศแล้ว ยังนับเป็นละครที่แจ้งเกิดให้กับดารานำใหม่ในเรื่องอีกหลายคน หนึ่งในนั้น คงหนีไม่พ้นนางร้ายตามอย่าง “ดาว-พิมพ์ทอง วชิราคม” ผู้ที่รับบทเป็น ม.ล.ศินีบุษ เกวพรหม ลูกสาวคนโตของ ม.ร.ว.อนุพันธ์ กับคุณหญิงตารณีนุช ที่เพิ่งเรียนจบเลขานุการจากปิ้ง นิสัยเอาแต่ใจตัวเอง มีรสนิยมการแต่งตัวดี ติดความ



หรูหรา ทำอะไรไม่ค่อยคิด แต่ความเป็นๆของเธอ ก็ทำให้เราเกลียดไม่ลง ตัดจะน่าขมมากกว่า ในเรื่อง เธอถูกผู้ใหญ่จับให้เป็นคู่หมั้นคู่หมายของคุณชายรัชชานนท์ จึงมีความมุ่งมั่นกับการเป็นสะใภ้วังจุฑาเทพอย่างเดียวเลยเชียว และในวันนี้เราก็ไม่พลาดที่จะคว้าตัวน้องดาวพร้อมกับคู่หูในชีวิตจริง มานั่งพูดคุยกันอย่างสุด Exclusive เพื่อผู้อ่าน Pet Lover by JerHigh โดยเฉพาะ

ผลงานสร้างชื่อ
น้องดาวเริ่มเล่าเกี่ยวกับชื่อของเธอก่อนเป็นอันดับแรก “ความจริง ‘ดาว’ เป็นชื่อเล่นค่ะ ‘พิมพ์ทอง’ เป็นชื่อจริง แต่ส่วนใหญ่แล้วหลายคนมักจะเรียกว่า ‘พิมพ์ดาว’ ค่ะ ซึ่งดาวก็ไม่ทราบเหตุผลเหมือนกันว่าทำไม เรียกจนตอนนี้ก็ชินแล้ว”
ส่วนเส้นทางในวงการบันเทิงของนางร้ายตามคณนี้ ขอบอกเลยว่า เธอมีผลงานในวงการบันเทิงมาไม่น้อยเลยทีเดียว นอกจากเคยเป็น

นักร้องเกิร์ลกรุ๊ปวง ‘I’m Lady’ โดยมีซิงเกิ้ลที่ชื่อว่า ‘Lonely Valentine’ ของค่ายอาร์เอสแล้ว เธอยังมีละครเรื่องแรกกับช่อง 3 อีกด้วย คือ ‘หลานสาวนายพล’ โดยรับบทเป็น ‘ไหมทอง’ “ผลงานล่าสุดที่เพิ่งจบไป ก็คือ ‘สุภาพบุรุษจุฑาเทพ’ ตอน ‘คุณชายรัชชานนท์’ ค่ะ ดาวเรียนเกี่ยวกับการแสดง การเต้น การรាំมาตั้งแต่เด็กๆ รักจะมาทางนี้ตั้งแต่ต้น ทางบ้านก็ให้การสนับสนุน จะมีก็ทางคุณพ่อ ท่านเป็นห่วงว่า ถ้าจะอยู่ในวงการนี้ก็ต้องดูแลตัวเองให้ดีๆ วางตัวให้เหมาะสม

คุณพ่อเตือนเสมอว่า ให้ระวังเรื่องข่าวไม่ดีต่างๆ ส่วนทางคุณแม่ก็สนับสนุนเต็มที่ ให้ดาวทำตาม ที่ดาวชอบ”

ความฝัน

“อยากเป็น Designer ต่อจากนี้จะเรียน ออกแบบตัดเย็บเสื้อผ้า เพราะเป็นคนที่ชอบ แต่งตัวอยู่แล้ว ชอบเรื่องแฟชั่นมาก มักจะหา เสื้อผ้าที่จะ Mix & Match กับตัวเราอยู่ตลอดเวลา ในอนาคตก็อยากจะทำงานเบื้องหลังเป็น Costume Designer ดูแลเรื่องเสื้อผ้าให้ดารานะ ในอนาคตอยากจะมี Brand เป็นของตัวเอง ซึ่ง ก็คงในเร็ววัน โดยจะทำเป็นโชว์รูม ประเภทคาเฟ่ โชว์รูม ซึ่งก็น่าจะทำได้โอเค ตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอน ของการ Process งานอยู่”

คู่หู “เวนิช”

พูดถึงน้องหมาที่พามาด้วยวันนี้บ้าง “ชื่อ เวนิช เป็นน้องหมาพันธุ์ชิวาว่า ได้มาจากเชียงใหม่ เมื่อ 2 ปีที่แล้ว เห็นมาจากในเว็บไซต์ ราคา ไม่แพงมาก เป็นสีครีมแบบที่อยากได้อยู่แล้ว ตรงใจมากๆเลยสั่งตรงมาจากเชียงใหม่ ขึ้นเครื่องบิน มาเลย แล้วเราก็ไปอรับน้องที่สุวรรณภูมิ”

ทำไมต้อง “ชิวาว่า”

“ชอบชิวาว่า เพราะพันธุ์นี้มีความขี้เล่น ทะเล้น ทะเล้งของเขา โดยเฉพาะเวนิช แต่เขาจะกลัว คุณพ่อมาก ปกติคุณพ่อจะเป็นคนให้อาหาร 3 เวลา เป็นคนคอยดู คอยสอน เวนิชค่อนข้างจะติด ดาว ไม่ค่อยยุ่งกับคนอื่น ดาวชอบสุนัขพันธุ์เล็กๆ น่ารักๆ อย่างชิวาว่า ปอมเมอเรเนียนมาก

การดูแลเอาใจใส่

“ปกติดาวจะอาบน้ำให้เวนิชทุกอาทิตย์ อาบ ให้เองบ้าง ให้ร้านอาบให้บ้าง พาไปสปาบ้าง ซื้อ สเปรย์มาบำรุงขนให้เขา อาหารที่ให้ก็จะเป็น อาหารเกรดพรีเมียม เสื้อผ้า เครื่องประดับก็ สรรหามาให้เขา ดูแลเหมือนกับเป็นสมาชิกใน ครอบครัวเลย บางที่ยิ่งกว่าอีก”

วีรกรรมของเวนิช

“อย่าเรียกว่าเป็นวีรกรรมดีกว่า น่าจะเป็น ความประทับใจมากกว่าค่ะ คือ ปกติดาวไม่เคย สอนเวนิชให้คาบของมาให้ แต่มีอยู่ครั้งหนึ่ง ดาวทำ กำไลข้อมือหล่นหาย โดยที่เรายังไม่รู้เลยว่ามันตก ไปตอนไหน เขาก็เอากลับมาให้ ที่สำคัญมันเป็น กำไลที่มีความสำคัญกับดาวมาก ก็เลยปลื้มและ ประทับใจที่เวนิชเอากลับมาให้”



สิ่งที่ได้จากการเล่นสุนัข

“สิ่งที่ดาวได้รับจากการเลี้ยงสุนัข อย่างแรก เลย คือความเพลิดเพลินที่ได้อยู่กับเรา เล่นกับเขา อีกอย่างหนึ่งก็คือ ความซื่อสัตย์ที่เขาทำให้ ดาว คิดว่า สุนัขคงไม่ได้รู้เรื่องทุกอย่างเท่าคนหรอก แต่เขาก็ซื่อสัตย์กับเจ้าของขนาดนี้ ดาวคิดว่า ความซื่อสัตย์เป็นสิ่งสำคัญสำหรับคนเราเหมือนกัน ในการที่จะผูกมิตรต่อกัน”

สุดท้ายจะฝากอะไรกับคนอ่าน

“ดาวอยากจะฝากถึงคนเลี้ยงสัตว์ทุกคนว่า ควรจะดูแลเลี้ยงดูเอาใจใส่เขาเป็นพิเศษ ทั้งเรื่อง การอาบน้ำ ความสะอาด เพราะเขาต้องคลุกคลี อยู่กับเราตลอด สุดท้ายนี้ดาวต้องขอขอบคุณ ทุกท่านที่ติดตามชม สุภาพบุรุษจุฑาเทพ ตอน คุณชายรัชชานนท์ จนทำให้ละครได้รับเรตติ้ง อันดับ 1 ของช่อง 3 ตอนนี้ดาวกำลังมีผลงาน ละครที่ถ่ายทำอยู่ ฝากทุกท่านช่วยเป็นกำลังใจ ให้ด้วยนะคะ”



ที่เราจะมาเยี่ยมในวันนี้ กับอีกสาขาที่ตลาดล่างของสนามหลวง 2 เช่นกัน และสาขาที่ 3 อยู่ที่ซอยรามคำแหง 127

การเลือกสินค้ามาจำหน่ายในร้านนั้น ทางร้านบอกว่าเน้นเรื่องคุณภาพเป็นหลัก คุณภาพมาก่อน จากนั้นก็เป็นความต้องการของลูกค้าที่ต้องเหมาะสมกับคุณภาพของสินค้าด้วยนะคะ สำหรับเจอรี่ไฮ นั้น ถือเป็นจุดเด่นของร้าน เดินเข้ามา ก็จะเห็นเลยเมื่อเข้าไปในโซนของขนม ซึ่งได้รับเสียงตอบรับจากลูกค้าในระดับที่ดีมาก พอลูกค้าเข้ามาในร้าน ถ้าถามหาขนมสำหรับสุนัข เรารู้เลยว่าต้องเป็นเจอรี่ไฮแน่นอน เพราะในดวงใจของคนรัก และคนเลี้ยงสุนัข เจอรี่ไฮเป็นอันดับหนึ่งอยู่แล้ว เราไม่ต้องแนะนำมาก



ใครที่กำลังคิดว่าจะหาเจอรี่ไฮไปฝากน้องหมาแสนรักที่บ้าน แบบ Feed me with love เชิญแวะมาได้ที่ร้าน Pet Corner สาขาสนามหลวง 2 ส่วนขยายนะจ๊ะ

PET CORNER

กอรัม Discovery Jerhigh ในฉบับนี้ เรายังคงอยู่ที่ “สนามหลวง 2” อีกหนึ่งแหล่งช้อปปิ้งที่รวบรวมร้านค้าเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงไว้มากมาย ซึ่งร้านที่เราจะมาตามล่าหาเจอรี่ไฮในวันนี้คือ ร้าน Pet Corner ซึ่งตั้งอยู่ในสนามหลวง 2 ส่วนขยาย ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเป็น “มุมของสัตว์เลี้ยง” จึงเต็มไปด้วยอุปกรณ์ในการเลี้ยงและดูแลสัตว์เลี้ยงมากมาย ครบครันทั้งสุนัข แมว หนู กระต่าย และปลา เป็นต้น ซึ่งทางร้านก็ขายทั้งแบบปลีกและแบบส่ง ทั้งนี้ Pet Corner ไม่ได้มีแค่สาขาเดียว มี 3 สาขา คือ สนามหลวง 2



ชิงรางวัล

เปิดตัวคอลัมน์ใหม่สำหรับคนรักน้องหมาและชอบลุ้นของรางวัล ด้วยการร่วมสนุกง่ายแสนง่าย ไม่ต้องมีเงื่อนไขใดๆ เพียงถ่ายรูปเจ้าตูบที่บ้าน พร้อมคำบรรยายเล็กน้อย ส่งมาที่ feedmewithlove@hotmail.com อย่าลืม!! กด Like เป็นเพื่อนกับเราได้ที่แฟนเพจ Pet Lover by Jerhigh แล้วติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของเราได้เลยนะ



“นี่คือมะลิเมื่อสองปีก่อน...อยากนึกถึงปีปัจจุบันนะจ๊ะ”
คุณ Jeerapa Juntabutr, อุบลราชธานี



“ชื่อเจ้านาย หน้าแฟนต้องทำตัวอู๋น่าไว้”
คุณพรทิพย์ แซ่อิว, กรุงเทพฯ



“ขอป้อห้อยสิครับ”
คุณเบญจมาศ หลวงทิพย์ อุบลราชธานี



“อ ลุกบอลไปไหนหว่า”
คุณสหชาติ มหานาบ กรุงเทพฯ



“เกิดเป็นหมา ก็จริงจังแสนซำบาย”
คุณกฤษฏาพร ช่อประภา

สำหรับ 5 ท่านที่ได้รับคัดเลือกให้ลงภาพในฉบับนี้ จะได้รับของที่ระลึกจาก Petlover by Jerhigh ท่านละ 1 ชุด

News & Event



เก็บตกจากงาน Thailand International Dog Show 2013

ผ่านไปอีกหนึ่งงานยักษ์ใหญ่แห่งปี Thailand International Dog Show 2013 กับช่วงเวลาแห่งความสุขที่น้องหมาและเจ้าของรอคอย พบกับสปอนเซอร์และผู้จัดงานที่จะนำสินค้าผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ มาจัดแสดงอย่างครบครัน อาทิเช่น อาหารและของขบเคี้ยว บริการชั้นนำเพื่อสุนัข สินค้าแฟชั่น สินค้าเครื่องประดับต่างๆ อุปกรณ์การดูแลและเสริมสวยของสุนัข การบริการทางการแพทย์ เป็นต้น ตื่นตาตื่นใจกับกิจกรรมของเหล่าซูเปอร์น้องหมาที่มีชื่อเสียง การแข่งขันชิงแชมป์ การประกวด การแสดงความสามารถของเหล่าน้องหมา และความบันเทิงอีกมากมาย เจอร์ไฮไม่พลาดโอกาสเก็บภาพประทับใจมาฝากคุณๆ



ม:หญา ละครสัตว์ @Central Plaza สุราษฎร์ธานี

เมื่อวันที่ 11-14 ก.ค. 2556 ที่ผ่านมา ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า สุราษฎร์ธานี นำเสนอกิจกรรมดีๆ เพื่อคนรักหมา ภายใต้ชื่องาน “ม:หญา ละครสัตว์” ภายในงานพบกับโชว์น่ารักๆ ด้วยการแสดงแบบ Circus Show ที่เต็มเปี่ยมด้วยสีสันแห่งความสนุกของเจ้าสี่ขาขนฟู พร้อมกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ การแข่งขันเจ้าตูบ กิน-สู้-ฟัด กายกรรมโลดโผน น้องหมาเลี้ยงลูกบอล น้องหมากระโดดข้ามห่วงไฟ น้องหมาไต่ถัง ฯลฯ ร่วมพาสุนัขสุดรักของท่านเข้ารับตรวจสุขภาพ และฉีดวัคซีนฟรีโดยสัตวแพทย์จากสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี และร่วมช้อปปิ้งสินค้าจากบูทจำหน่ายสินค้าต่างๆ ของน้องหมาฉบับคั่ง



จุดเริ่มต้นคนรักตูบ

“ตอนนั้นมีน้องหมาสองตัว เป็นพันธุ์คอลลี และสมอย ชื่อ ไอติม และโคล่า ตัวแรกอายุ สิบกว่าขวบแล้ว ส่วนตัวที่สอง อายุได้สอง ขวบกว่าๆ”

“ดั้งเดิมเลย คือ ตอนเด็กๆเป็นคนกลัว สุนัข แล้วเมื่อสักสิบกว่าปีก่อน พี่ชายก็เอา สุนัขตัวแรกมาเลี้ยง เป็นพันธุ์ผสมคอลลีกับ เซาว์เซาว์ ก็เริ่มเลี้ยง เริ่มชอบ กลายมาเป็น ความผูกพัน ก็เลยรักสุนัขไปหมดเลย รัก ทุกตัว จนได้ไปเรียนต่อที่สหรัฐอเมริกา เหนง ก็เลยได้ไอติมมาเลี้ยง มาอยู่ด้วย เป็นสุนัข Made in USA เป็นตัวแรกที่เลี้ยงเอง เลี้ยง ที่โน่น เอาเขากลับมาอยู่เมืองไทยด้วย แล้ว เมื่อสักสามปีก่อน สุนัขตัวแรกที่บ้าน คือ พะไล้จากไป เลยอยากจะหาสุนัขมาเพิ่ม อยากให้ที่บ้านมีสุนัขสองตัว ก็เลยลองค้นหา ข้อมูลกับพี่ชายก็เลยได้มาเป็นโคล่า ซึ่ง หน้าตาเหมือนพะไล้มากๆโดยบังเอิญ”



เซาว์เซาว์และสมอย

“ถ้าถามว่าทำไมต้องเป็นสองพันธุ์นี้ ที่เป็น คอลลีเพราะว่าสุนัขตัวแรกเป็นเซาว์เซาว์ผสม คอลลี ก็เลยผูกพันกับคอลลี แต่ไม่รู้วาคอลลี หน้าตาตอนเด็กๆเป็นยังไง แล้วที่อเมริกาจะมี ร้านขายสุนัขไม่ไกลจากบ้าน ก็จะชอบไปเล่น เขาจะมีห้องให้เล่น ตอนแรกก็ไม่ได้คิดจะ ซื้อหรอก เล่นไปเล่นมา จนวันหนึ่งติดใจ กลับบ้านนอนไม่หลับ คิดถึง กลับไปดู 2 รอบ ตอนแรกก็ไม่มั่นใจจะเลี้ยงได้ไหม อยู่ที่ อเมริกาคนเดียวด้วย แต่ก็อดใจไม่ไหว ก็ เลยซื้อ”

“ส่วนสมอย พี่ชายแนะนำ พอเปิดรูปดู เห็นว่าน่ารัก ก็หาข้อมูล นิสัยน่ารัก เป็นมิตร ไม่ดุ ไม่แงแแง เป็นคนชอบสุนัขไซส์ขนาดนี้ อยู่แล้ว เลยสนใจ เมืองไทยไม่ค่อยมีคน เลี้ยง ไม่มีฟาร์ม ก็ไปเจอที่ออสเตรเลีย ก็ คุยกัน ตอนแรกชื่อ Green Boy เพราะสุนัข ของที่ฟาร์มนี้จะมีชื่อผูกๆ แต่ละตัวก็แต่ละสี

คุณอนรรฆวี ชูรัตน์ กับน้องหมาสองทหารเสือ

สำหรับคอลัมน์ VIP ของเราในวันนี้ก็มีโอกาสต้อนรับ สาวสวยมากความสามารถ “คุณนิว-อนรรฆวี ชูรัตน์” ที่นอกเหนือไปจากงานหลักในตำแหน่ง รองกรรมการ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) แล้ว เธอยัง พ่วงตำแหน่งคนรักสุนัขด้วยคนหนึ่งอีกด้วย ซึ่งเจ้าตูบทั้งสองของเธอก็ไม่ธรรมดา เดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลมาไกลกว่าจะมาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว



“ไอติมก็ล้มกาน้ำชาแตก เพื่อฐานรองชานาเปาชิ้นนั้น”

“ส่วนโคล่าก็เป็นมิตร น่ารัก นิสัยดี พาเข้าบ้านวันแรกตกสระน้ำเลย กระโดดตกสระน้ำ แต่ว่ายกกลับขึ้นมาเองได้ หลังจากนั้นก็กลัวน้ำเลย ใครอยู่ใกล้สระว่ายน้ำแล้วเรียกเขาอะ เขาก็จะไม่มา จะเดินหนีไปไกลเลย”

พาดจากใจคนรักสุนัข

“สุนัขเป็นเหมือนสมาชิกครอบครัวที่บ้าน เราก็ให้อิสระกับเขา ไม่มีที่ๆ เขาห้ามไป ที่ของเราก็คือที่ของเขา ให้ความอบอุ่นเต็มๆ เหมือนเขาเป็นสมาชิกหนึ่งในครอบครัว ถ้าใครยังไม่พร้อมก็ต้องพิจารณาดีๆ จริงๆการรับหนึ่งชีวิตเข้ามาเลี้ยง เราต้องดูแลเขาดีๆ คนที่ยังไม่ได้เลี้ยงต้องดูดีๆก่อนที่จะรับมาเลี้ยง มั่นใจว่าพร้อมแล้วจริงๆ”

ตัวนี้เชือกสีเขียว นำเข้ามาตอน 3 เดือนครึ่ง ซึ่งการนำเข้าก็ไม่ยาก เพราะเขามีประสบการณ์อยู่แล้ว”

วิธีรรวมตัวๆ

“ไอติมชอบชานาเปามาก รักเป็นชีวิตจิตใจ ใครกินชานาเปาให้เห็นไม่ได้เลย เห็นอายุเยอะๆแบบนี้ ป็นโตะทำอะไรมากไม่ได้แล้ว แต่พอเห็นชานาเปาทำได้ทุกอย่างพร้อมที่จะป็นวันหนึ่งคุณพ่อทานชานาเปาเสร็จเหลือแค่ตรงฐานรองที่เป็นกระดาษ แล้วก็พับจนเหลือชิ้นเล็กๆวางไว้ใต้กาน้ำชา



สั้นๆกระชับ แต่ได้ความรักไปเต็มๆ สำหรับเรื่องราวของ VIP ของเราในฉบับนี้ คุณผู้อ่านก็อย่าลืมมอบความรักให้น้องหมาที่บ้านทุกวันนะจ๊ะ

Did You Know?

5 Ways Pets Can Ease YOUR STRESS



W เชี่ยวชาญเกี่ยวกับสัตว์กล่าวว่า สัตว์เลี้ยงช่วยแก้ไขปัญหาคือคุณได้ โดยเฉพาะในเรื่องของความเครียด ซึ่งส่งผลต่อสภาวะทางจิตใจ เช่น การเล่นกับสุนัขช่วยบำบัดอาการวิตกกังวลได้ ทำให้คุณผ่อนคลายและมีสติมากขึ้น ต่อให้สัตว์เลี้ยงของคุณเป็นแมงมุมทากาเรณูล่า การที่คุณปล่อยอารมณ์เล่นกับมัน ก็ถือเป็นประโยชน์ของคุณอยู่ดี ที่เห็นได้อย่างชัดเจนขอแบ่งเป็น 5 ข้อหลักๆ

1 พวกเขาทำให้คุณผ่อนคลาย

การลูบคลำแมวหรือสุนัขของคุณเป็นเรื่องที่พวกเขาชอบ แต่ขณะนั้นคุณก็จะรู้สึกผ่อนคลาย เช่นเดียวกัน การลูบคลำเป็นการเพิ่มการหลั่งสารเอนโดรฟินที่ทำให้รู้สึกดีในสัตว์และมนุษย์ ให้คุณลองนวดเจ้าสี่ขาตั้งแต่ส่วนหัวไปจนถึงหางโดยการลูบทั้งน้ำหนักเบาๆ นอกจากนี้จะเป็นการนวดบำบัดโรคสัตว์เลี้ยงยังสามารถใช้ในการตรวจสอบเจ็บหมัดหรือก้อนเนื้อที่ผิดปกติของสัตว์เลี้ยงอีกด้วย



2 ช่วยลดความดันโลหิต

การสื่อสารกับสัตว์เลี้ยงมีผลในการช่วยลดความโลหิตของคุณและปรับปรุงสุขภาพโดยรวม การได้พูดกับสัตว์เลี้ยงเหมือนการระบายออกทางด้านจิตใจอย่างหนึ่งทำให้ความเครียดและอัตราการเต้นของหัวใจลดลง ส่งผลถึงความดันโลหิตด้วย การพูดด้วยน้ำเสียงและจังหวะการพูดเสียงหัวเราะ ยังทำให้สัตว์เลี้ยงรู้สึกดีและสนิทสนมกับคุณมากขึ้น อย่างหลังคิดไปว่าการคุยกับสัตว์เลี้ยงที่บ้าน คุณจะเป็นการกระทำของคนเพียงคนเดียว แต่คุณยอมรับไหมว่าการได้พูดระบายออกทำให้คุณคลายเครียดได้จริงๆ โดยเฉพาะสัตว์เลี้ยงไม่เคยเกลียดคุณ

3 มีผลในด้านการรักษา

คุณอาจเห็นข่าวของการนำสุนัขไปช่วยบำบัดผู้ป่วยที่โรงพยาบาล มันได้ผลจริงๆ ถ้าไม่เชื่อคุณต้องลองดู การนำสัตว์เลี้ยงไปที่โรงพยาบาลหรือโรงเรียนช่วยสร้างความตื่นตาตื่นใจ และเกิดกำลังใจขึ้นได้ โดยเฉพาะกับคนที่ไม่เปิดใจกับผู้คนด้วยตัวเอง มักจะเปิดใจให้สัตว์เลี้ยง ซึ่งจะช่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางด้านสังคมให้ผู้ป่วยได้ และสำหรับเด็กคุณต้องสอนวิธีการเล่นกับสัตว์เลี้ยงให้กับเขา เพื่อเป็นวิธีป้องกันอันตรายจากการเล่นกับสัตว์เลี้ยงอย่างผิดวิธี

4 พวกเขาช่วยปรับปรุงโภชนาการของคุณ

คุณต้องทำความเข้าใจก่อนว่า วิธีหนึ่งที่จะฝึกสัตว์เลี้ยงของคุณคือ ห้ามแบ่งอาหารของคุณให้เขากิน ไม่ว่าจะเป็นเวลาอาหารของเขาหรือของคุณก็ตาม เพราะอาหารสำหรับมนุษย์อาจไม่มีประโยชน์อะไรกับเขาเลย นอกจากกลิ่นและรสชาติที่ดึงดูดใจ การแบ่งพื้นที่ในการกินสร้างสุขอนามัยในการรับประทานอาหารให้คุณได้ การคิดสรรหาอาหารสำหรับสุนัขทำให้คุณได้เรียนรู้โภชนาการและคุณค่าของสารอาหาร ซึ่งปลูกฝังให้คุณมองหาอาหารดีๆ ให้กับตนเองด้วย

5 พื้นฟูความสัมพันธ์

ความสัมพันธ์ที่ระหว่างคุณกับสัตว์เลี้ยงอาจกระจายตัวออกไปสู่ความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นกับมนุษย์ สัตว์เลี้ยงไม่ได้ต้องการเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายที่คุณสวมใส่ให้หรอกนะ เขาแค่อยากอยู่ใกล้ๆ และเล่นกับคุณเท่านั้น การที่คุณดูแลและเลี้ยงดูเขาอย่างดีช่วยให้จิตใจคุณอ่อนโยน และสามารถเข้ากับคนอื่นได้ง่าย นอกจากนี้ยังช่วยสร้างความอดทนและฟื้นฟูพลังงานทางจิตใจ การดูแลสัตว์เลี้ยงบ่งสอนความรับผิดชอบและกระตุ้นความรู้สึกของความไว้วางใจ การเปิดกว้างที่จะรับมิตรภาพอีกด้วย



เห็นไหมว่าสัตว์เลี้ยงไม่ได้มีไว้แค่เลี้ยงและดูเท่านั้น ขอเพียงคุณให้เวลาและเปิดใจกับเขา คุณก็จะผ่อนคลาย เขาก็จะมีความสุข และคุณกับสัตว์เลี้ยงก็จะผูกพันกันอย่างแท้จริง

JerHigh PLUS
Food me with love
Im Up
Dog Treats with Beta-Glucan

ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสุนัข JerHigh Im Up